



SANG TRỌNG Ở VĂN HÓA VÀ PHONG CÁCH SỐNG

Gặp gỡ Nhà thiết kế (NTK) nội thất Quách Thái Công tại showroom của ông ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, ấn tượng đầu tiên mà ông mang lại cho người đối diện chính là sự thanh lịch. Thành danh tại Đức với hàng loạt giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực thiết kế nội thất, Quách Thái Công thường được giới chuyên môn và công chúng đánh giá cao ở sức sáng tạo trong mỗi không gian ông tạo nên, cũng như dấu ấn mang đậm phong cách của Thái Công.

Khi đưa thương hiệu Thái Công Interior Design về Việt Nam sau hơn 30 năm phát triển tại Đức, ông vẫn luôn nhấn mạnh với khách hàng “Thương hiệu Thái Công không bán bàn ghế, chúng tôi bán phong cách sống”.

Đề tạo nên một không gian sang trọng, nhà thiết kế nội thất cần đam mê nghệ thuật

Câu nói của NTK Quách Thái Công dường như không chỉ là “kim chỉ nam”

cho chính cách thức ông làm việc, mà còn là định hướng cho những người trẻ mới vào nghề.

NTK Quách Thái Công chia sẻ rằng, ngay từ khi còn nhỏ, ông đã có niềm yêu thích đặc biệt với nghệ thuật. Chuyên ngành thiết kế thời trang mà ông theo học cũng giúp cho NTK hiểu biết nhiều hơn về cái đẹp và nghệ thuật... Từ đó giúp ông trau dồi tư duy thẩm mỹ, đặc biệt là phong cách thẩm mỹ Châu Âu. Rời ghế nhà trường, NTK Quách Thái Công bắt đầu công việc ở một phòng tranh tại Hamburg. Khi trang hoàng lại không gian của gallery nhằm tôn vinh các tác phẩm, thì một ông chủ khách sạn có tiếng trong vùng tới ngỏ ý mua lại những vật dụng trưng bày và mời Quách Thái Công đến tư vấn. “Sau khi tự tay mình sắp xếp lại cho khách hàng, ông ấy đã rất hài lòng và khuyên tôi đến với lĩnh vực thiết kế nội thất” – NTK chia sẻ.

Nghệ thuật không chỉ mang tới kiến thức mà cả phong cách sống đặc biệt. Với NTK Quách Thái Công, thiết kế nội thất đã lựa chọn ông, nhưng cũng vì từ nhỏ được sống trong môi trường nghệ thuật

phương Tây, nên khi bắt tay vào lĩnh vực này, ông đã tạo được ngay dấu ấn và nhanh chóng khẳng định được phong cách của riêng mình.

Sự sang trọng không khó để cảm nhận nhưng thật khó định nghĩa. Phương Đông hay phương Tây đều có những chuẩn mực sang trọng riêng, nên nếu NTK không am hiểu, thì khó có thể làm nên một không gian như vậy.

Tổ chức một buổi tiệc sang trọng và ấm cúng giống như thiết kế một không gian, cần am hiểu văn hóa

Bên cạnh đam mê về lĩnh vực thiết kế nội thất, NTK Quách Thái Công cũng có niềm yêu thích đặc biệt với

nghệ thuật ẩm thực. Ông thường xuyên tham dự và tổ chức các buổi tiệc đẳng cấp. Ngay cả cách bài trí một bữa tiệc, cách đặt đồ các vật dụng trên bàn ăn, lối dùng dao đĩa, dùng ly uống rượu, nến và hoa... cũng cần hiểu biết không ít về văn hóa.

Phong cách tổ chức tiệc phương Tây đa phần giống nhau, vậy điều gì sẽ khiến những vị khách của bạn yêu thích mà nhớ mãi bữa tiệc do chính bạn tạo nên? Đó hẳn là “màu sắc” riêng của gia chủ được truyền tải qua từng chi tiết tinh tế nhất, và đôi khi chỉ là một bản nhạc hay một ly rượu ngon phục vụ trong lúc bữa tiệc đang diễn ra.

“Không phải cứ sử dụng những vật dụng đắt tiền là mọi thứ tự nhiên sẽ sang trọng. Văn hóa và phong cách, đó mới là điều bạn cần hơn cả” - NTK Quách Thái Công chia sẻ.

Phòng ngủ là nơi phản ánh phong cách sống của gia chủ

NTK Quách Thái Công quan niệm: “Hãy cho tôi xem phòng ngủ của bạn, tôi sẽ cho bạn biết

bạn là ai”. Câu nói vui mà chính xác bởi phòng ngủ là nơi chúng ta dành nhiều thời gian hơn cả, là nơi đặc biệt để thư giãn, nghỉ ngơi, thế nên đó là nơi bạn được là chính mình nhất. Căn phòng đó vốn đặc biệt như vậy, mà nó lại tạp nham, bừa bãi và thiếu chình chu, thì gia chủ thật khó đạt tới đẳng cấp của sự sang trọng.

“Một căn phòng đẹp sẽ khiến người trong không gian đó sống tích cực hơn, mỗi sáng thức dậy hay mỗi tối đi về, bạn cảm thấy yêu bản thân, và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn” - đó là điều mà NTK Quách Thái Công muốn đem tới cho khách hàng của mình.

Nhà thiết kế nội thất cũng chính là nhân vật kết nối văn hóa và cùng khách hàng tạo dựng phong cách sống riêng cho từng gia chủ. Tất cả những điều đó thật cần sự trải nghiệm, kiến thức và niềm đam mê của nhà thiết kế với nghề.



THÁI CÔNG INTERIOR DESIGN

- *Thiết kế & cung cấp nội thất*
 - *215A1 Nguyễn Văn Hưởng, Q.2, Tp. HCM*
 - *Showroom nội thất và văn phòng thiết kế mở cửa mỗi ngày từ 9:00 đến 19:00 giờ.*
 - *Liên hệ: +84 28 3898 9818*
- WWW.THAICONG.COM**

